

THE HIGHLIGHTS

“พระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอด และให้ชีวิตนิรันดร์”

อาจารย์ซีแบล กะป๋อ
ศิษยาภิบาล คริสตจักรแม่ออกฮู

**การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชน
แบบองค์รวมคริสตจักรแม่ออกฮู**

▶ **คำพยานจากศิษยาภิบาล :**

อาจารย์ซีแบล กะป๋อ

▶ **เรื่องราวจากเยาวชน :**

- มาลินี
- ชยาดา

▶ **สัมภาษณ์ศิษย์เก่า :**

- วิมล นนทจินดา
- จิตสุภา พรสุขประมุข

▶ **การเสริมสร้างศักยภาพ :**

กิจกรรมในโครงการ

- คริสตจักรแม่ฮอย
- คริสตจักรทีเก๊ะคี
- คริสตจักรสัมพันธ์บ้านทุ่งจำเริง
- คริสตจักรหนองม่วง
- คริสตจักรบ้านแม่มู
- คลัสเตอร์แม่ระมาด
- ค่าย “ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ
และวิกฤตสิ่งแวดล้อม”



จดหมายข่าวคอมแพสชั่น

มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมของคริสตจักรคู่มิตรร่วมกับคอมแพสชั่น เพื่อให้เห็นการพัฒนา, ความเปลี่ยนแปลงและการเกิดผลในชีวิตของเด็ก เยาวชนและคริสตจักร และแนวทางในการพัฒนาพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนในอนาคตตามบริบทของคริสตจักรแต่ละแห่ง

ขอขอบคุณ คริสตจักรคู่มิตร ศิษยาภิบาล และเจ้าหน้าที่โครงการ ศิษย์เก่าโครงการ เยาวชนในโครงการ เจ้าหน้าที่คอมแพสชั่น และผู้ที่มีส่วนใน Newsletter ฉบับนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

อ่านฉบับอื่นได้ที่ :
www.compassionth.com/newsletter



คริสตจักรแม่อกฮู

พื้นที่ริมขอบบริเวณชายแดนไทย-พม่า ของจังหวัดตาก อำเภอพบพระ ตำบลวาลีย์ มีคริสตจักรแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ตามชื่อหมู่บ้าน นั่นคือ “คริสตจักรแม่อกฮู” จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งเริ่มขึ้นราว พ.ศ.2528 เดิมหมู่บ้านแม่อกฮูมีประชากรชาวพื้นเมืองที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าอากัถย อยู่จำนวนประมาณ 100 หลังคาเรือน ต่อมาเมื่อมีผู้ลี้ภัยจากฝั่งพม่าข้ามมา หลบหนีอยู่ในหมู่บ้านเป็นจำนวนกว่า 200 หลังคาเรือน ซึ่งในจำนวนนั้น มีผู้ที่เชื่อพระเจ้าปะปนอยู่ด้วย จึงเริ่มมีการรวมตัวเพื่อนมัสการร่วมกัน ในบ้านหลังหนึ่ง ถึงเวลานั้นจะยังไม่มียุทธศาสตร์ แต่ก็มียุทธศาสตร์ที่เรียน พระคัมภีร์และเข้ามารวมนมัสการด้วยสัปดาห์ละครั้ง จนกระทั่ง พ.ศ.2549 ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นคริสตจักรแม่อกฮูอย่างเป็นทางการในสังกัดสภาคริสตจักร ภาคที่ 19 และมีศิษยาภิบาลที่แต่งตั้งขึ้นเป็นคนแรก

เนื่องจากหมู่บ้านแม่อกฮูอยู่ติดขอบชายแดนเพียงข้ามฝั่ง ทำให้เวลาต่อมา มีจำนวนผู้อพยพเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ บ้างมาพักอาศัยในศูนย์อพยพ บ้างมาอยู่กันตามกระท่อมในหมู่บ้าน กลุ่มคนเหล่านี้เดิมมีอาชีพเกษตรกร เมื่อต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อความปลอดภัยของชีวิตจึงขาดพื้นที่ทำกิน ประกอบกับการที่ไม่มีบัตรประจำตัวเพราะไม่มีสัญชาติ ทำให้ได้แต่รับจ้างทำงานทั่วไปเล็ก ๆ น้อย ๆ ทำให้ชุมชนในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนยากจน ขาดแคลนทั้งสิทธิพื้นฐานในการดำรงชีพจากรัฐ รายได้ และการศึกษา ทั้งยังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด บริบทในชุมชนที่เป็นปัญหาเรื้อรังทำให้คริสตจักรแม่อกฮูมองเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงการประกาศข่าวประเสริฐ ทำให้เวลาต่อมาคริสตจักรแห่งนี้ได้เข้าร่วมเป็นคู่มือกับคอมแพสชั่นในท้ายที่สุด



กรรมการและเจ้าหน้าที่โครงการ

● การเป็นคู่มือ และการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

ย้อนเรื่องไปก่อนหน้าที่คริสตจักรแม่ออกฮูจะก่อตั้งอย่างเป็นทางการ คริสตจักรแห่งนี้เคยเป็นสาขาหนึ่งของคริสตจักรห้วยน้ำหนักมาก่อน ซึ่งในตอนนั้นคริสตจักรห้วยน้ำหนักเข้าร่วมเป็นคู่มือในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมกับคอมแพสชั่นอยู่ก่อนแล้ว จึงทำให้คริสตจักรแม่ออกฮูมีโอกาสได้รู้จักเรื่องราวของการทำพันธกิจนี้ กระทั่งกลายมาเป็นคู่มือในปี.ศ. 2550 ด้วยการแนะนำของศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรห้วยน้ำหนักที่เป็นคนกลางคอยติดต่อดำเนินเรื่องให้ หลังจากคริสตจักรแม่ออกฮูแยกตัวออกจากความเป็นสาขาแล้ว จากนั้นจึงดำเนินพันธกิจเรื่อยมาจนปัจจุบัน

แรกเริ่มเปิดโครงการที่คริสตจักรแม่ออกฮู มีเด็กลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 153 คน ผู้จัดการโครงการ 1 คน เจ้าหน้าที่บัญชี 1 คน และฝ่ายข้อมูลอีก 2 คน ผลตอบรับจากคนในชุมชนไม่ตีเท่าไรนัก

อาจเพราะชุมชนมีความเชื่อที่แตกต่าง ทำให้การประกาศข่าวประเสริฐในงานคริสต์มาสครั้งแรก ๆ ถูกมองเป็นการลบล้างและเสียดสีว่าร้าย ความเชื่อดั้งเดิมไปเสีย แม้การประกาศจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่คริสตจักรแม่ออกฮูยังเดินทางทำพันธกิจต่อไปจนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนมากมาย ทั้งในด้านสิทธิเด็กที่โครงการจัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มผู้ปกครอง, ด้านการศึกษาที่โครงการช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนที่อำเภอ เนื่องจากโรงเรียนในหมู่บ้านจัดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น และยังสนับสนุนโดยเป็นแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจสำหรับเด็กที่ครอบครัวไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา, ด้านอาชีพที่โครงการสนับสนุนให้เยาวชนมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขาสามารถมีรายได้ในทางอื่น โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และผลสำเร็จที่คริสตจักรภาคภูมิใจมากที่สุด คือ ด้านสุขภาพสำหรับเด็ก



ค่ายเยาวชน



เด็กเกิดในไทยที่โครงการให้ความเข้าใจกับครอบครัวถึงสิทธิประโยชน์
ขั้นพื้นฐานที่พวกเขาจะได้รับและช่วยดำเนินเรื่องตั้งแต่เริ่มทำเอกสาร
จนถึงการเดินทางไปทำใบเกิด ทำให้เด็กกว่า 40 คน ได้รับสัญชาติ
ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้พวกเขาในการเข้าถึงหน่วยงานของรัฐและอาชีพ
การงานในอนาคตกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำในโครงการจะเกิดขึ้น
ทุกวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ โดยแบ่งเด็กไปตามชั้นเรียนต่าง ๆ มีการ
เรียนพระคัมภีร์, เรียนร้องเพลง, เรียนภาษาอังกฤษและภาษากะเหรี่ยง
รวมถึงกิจกรรมที่สอนด้านอาชีพ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ
ของเด็กแต่ละคน เช่น การเกษตร, เลี้ยงไก่ และเลี้ยงปลา ส่วนกิจกรรม
ใหญ่ ๆ ได้แก่ ค่ายฟื้นฟู, ค่ายฤดูร้อน เป็นต้น

กระทั่งผ่านมาเป็นเวลา 16 ปี ในการทำพันธกิจร่วมกับคอมแพสชั่น
ปัจจุบันมีเยาวชนที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในโครงการ 817 คน
ประกอบด้วยโครงการแม่สาขาในไทย 233 คน, สาขามอเกอ 74 คน,
สาขาแคนแด 99 คน, สาขาอุตะอี 103 คน, สาขาปลอท่า 75 คน,
สาขาตะหน่อท่า 133 คน และสาขาอุสุท่า 100 คน ส่วนสมาชิกที่จบ
จากโครงการไปแล้วมีจำนวนกว่า 100 คน โดย 79 คนในนั้น จบการ
ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเป้าหมายที่คริสตจักรให้การ
สนับสนุน ส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพรับจ้างในตัวเมือง เช่น
ร้านอาหารแฟรนไชส์ในห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ บางส่วน
ทำการเกษตรกับครอบครัวในบ้านเกิด และมีจำนวน 3 คน กลับมา
ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลในโครงการ ผลตอบรับในชุมชนเปลี่ยนไป
ในทางที่ดีขึ้น โดยต่อต้านการประกาศข่าวประเสริฐน้อยลง แม้จะ
ยังไม่รับเชื่อก็ตาม



● การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

คุณนัท ศิริไกวัด ผู้จัดการโครงการกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตนเองอย่างยั่งยืนไว้ว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ในโครงการเป็นสมาชิกคริสตจักร จึงรู้จักเด็ก ๆ และมีภาระใจในการรับใช้กับพันธกิจนี้อยู่แล้ว แม้จะไม่มีค่าตอบแทน แต่ก็มียรายได้จากการเย็บผ้า กะเหรี่ยง จัดดอกไม้พลาสติก และการจัดงานแต่งงานเป็นหลัก ซึ่งเริ่มขึ้นแล้วในปีนี้ ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในการจัดเตรียมบุคลากร

ด้านการยังชีพ คริสตจักรก็มีศักยภาพทางการเงินมากพอจะดำเนินพันธกิจต่อไปได้อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่ามีรายได้จากการเย็บผ้ากะเหรี่ยง จัดดอกไม้พลาสติก และการจัดงานแต่งงาน รวมถึงการถวายสืบลดของสมาชิกคริสตจักร นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการระดมทุนจากเครือข่ายต่างประเทศ ที่ผ่านมาคริสตจักรหาทุนค่ายฤดูร้อนได้ครั้งละ 30,000 บาท งานคริสต์มาสครั้งละ 30,000 บาท ส่วนงานฟื้นฟูอีก



คุณนัท ศิริไกวัด
ผู้จัดการโครงการ



ครั้งละ 30,000 บาท รวมทั้ง 3 งานเป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท
แล้วยังมีงานวันพ่อและวันแม่ที่ได้อีกงานละ 10,000 บาท ดังนั้น
ตนจึงคิดว่าคริสตจักรมีความพร้อมด้านรายได้หมุนเวียนมากพอในการ
ทำพันธกิจแน่นอนรูปแบบของการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชน
แบบองค์รวมจะถูกปรับเปลี่ยนไปบ้าง โดยจะไม่มีกิจกรรมการเรียน
ในวันเสาร์ สิ่งที่ยังคงเดิมคือชั้นเรียนรวี ส่วนกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ
จะเบาบางลง บางกิจกรรมยังคงไว้ ส่วนบางกิจกรรมอาจตัดออกตาม

ความเหมาะสม แล้วไปเน้นการทำกิจกรรมของคริสตจักรแทน ท่วมเท
กับงานที่คริสตจักรทำอยู่แล้วให้มากขึ้น เช่น งานคริสต์มาสที่วางแผน
จะเชิญชวนคริสตจักรอื่น ๆ มาร่วมด้วย

ด้านเครือข่ายและความร่วมมือโดยส่วนใหญ่คือสายสัมพันธ์กับพี่น้อง
ปกากะญอ ที่ช่วยเหลือการจัดค่ายฤดูร้อนทุกครั้ง รวมถึงงานเล็ก ๆ
อย่างค่ายฟื้นฟูคริสตจักร กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก และวันครอบครัว



● เยาวชนในโครงการคริสตจักรแม่ออกอุ

มาลินี (มิน)

หนูชื่อ นางสาวมาลินี ชื่อเล่น มิน ค่ะ รู้จักโครงการและเข้ามาเป็นสมาชิก ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ด้วยการประกาศรับสมัครของรุ่นพี่ในโครงการตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับการช่วยเหลืออยู่ตลอด ทั้งได้รับเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน หรือในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งลำบากมากจริง ๆ ก็ได้รับอาหารแห้งมาจากโครงการ นอกจากนี้หนูยังได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายในโครงการ ส่วนที่ชอบที่สุดคือการได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและเรียนพระคัมภีร์ค่ะ

หนูโตมาในครอบครัวคริสเตียนที่มีสมาชิก 7 คน พ่อแม่ทำงานรับจ้างที่ทำงานค้าขาย ส่วนน้องอีกสองคนกำลังเรียนอยู่ ปัจจุบันหนูกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าจากการได้รู้จักพระองค์ผ่านการเข้าร่วมนมัสการที่โบสถ์ มีโอกาสได้สรรเสริญพระเจ้าและรับความรักจากพระองค์ผ่านการรับใช้ร่วมกับกลุ่มอนุชนในคริสตจักร พระพรในชีวิตของหนูคือการที่พระเจ้ามอบความช่วยเหลือผ่านทางพี่ ๆ ในโครงการ ทำให้หนูอยากเห็นเพื่อน ๆ สนใจการมาโบสถ์ เพราะอยากให้พวกเขาได้รับสิ่งดี ๆ อย่างนี้บ้าง



ที่ติน่าเป็นที่เลี้ยงในโครงการของหนูที่ทำให้หนูรู้สึกประทับใจและมองเขาเป็นแบบอย่างในเรื่องการแสดงออก การพูดจา การวางตัว และการใช้ชีวิต ในอนาคต หนูอยากทำงานด้านภาษา คิดไว้ว่าอยากเป็นแอร์โฮสเตสเลยอยากไปเรียนต่อที่โรงเรียนสอนภาษาค่ะ หนูรู้สึกขอบคุณและภูมิใจมาก ๆ ที่ได้เป็นสมาชิกของโครงการ ทำให้ชีวิตของหนูมาถึงตรงนี้ได้ รู้สึกขอบคุณผู้ให้โอกาสทุกคนเลยค่ะ

ชยาดา

หนูชื่อชยาดา ค่ะ เติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 9 คน ครอบครัวมีอาชีพรับจ้าง และมีพี่ 2 คน ที่เป็นสมาชิกในโครงการเหมือนกัน ส่วนหนูคือลูกคนสุดท้อง ปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายวิทย์-คณิต มีความใฝ่ฝันในอนาคตว่าอยากรับราชการเป็นครู

หนูเข้ามาเป็นสมาชิกในโครงการตั้งแต่วัยเด็ก อายุได้เพียง 3 ขวบ เรียกได้ว่าเติบโตมาในโครงการเลยละ จากตอนนั้นจนวันนี้ หนูได้รับการช่วยเหลือมากมาย ทั้งค่าเทอม ค่ารถ ค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน เหตุการณ์ที่สำคัญกับชีวิตหนูมากคือช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่อาจไม่ได้เรียนแล้วเพราะปัญหาทางการเงินของที่บ้าน แต่โครงการให้ความช่วยเหลือจนทำให้หนูได้เรียนต่อจนถึงตอนนี้ นับเป็นโอกาสที่สำคัญกับหนูมาก

หนูตัดสินใจรับบัพติศมา เพราะได้รับความอบอุ่นและสันติสุขจากที่โบสถ์และโครงการ อีกส่วนหนึ่งเพลงที่เลี้ยงในโครงการของหนูคือพันทกกับพังกานต์ที่ทำให้หนูประทับใจในความอบอุ่นและรู้สึกได้รับความรักจากพี่ ๆ จนทำให้รู้สึกว่าอยากเติบโตเป็นแบบพันทกค่ะ มีพันทกเป็นตัวอย่างในด้านกรร้องเพลงและเล่นดนตรีด้วย อยากเล่นเปียโนได้แบบพันทกเลย



ภาระใจในการรับใช้ของหนูคือการได้เห็นผู้คนนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและใจจริง ทุกวันอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์ หนูจะช่วยงานรับใช้โดยการนำเพลงนมัสการที่คริสตจักรค่ะ รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่มีโอกาสได้รับใช้ ได้ช่วยเหลือคนอื่น และแบ่งปันสิ่งดีให้กับพี่ ๆ น้อง ๆ ต่อไป

● ศิษย์เก่าโครงการคริสตจักรแม่ออกอุ

วิมล นนทจินดา (มะตุม)

นางสาววิมล นนทจินดา หรือ มะตุม เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลเด็กในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมประจำคริสตจักรแม่ออกอุ เล่าถึงเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวครั้งยังเป็นสมาชิกในโครงการไว้ว่า เธอเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วัยเด็ก จำไม่ได้แน่ชัดนักว่าอายุเท่าไร แต่คุณแม่ของเธอเป็นคนพามาลงชื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทำให้เธอค้นพบตัวตนของตัวเองและได้รู้จักพระเจ้าผู้เป็นความรักในเวลาต่อมา

มะตุมเล่าว่า เธอได้รับหลายสิ่งหลายอย่างจากโครงการ ทั้งโอกาสในการเรียนและประสบการณ์ชีวิตต่าง ๆ ที่ร่วมก่อร่างให้เธอกลายเป็นตัวเองอย่างทุกวันนี้ เรื่องที่มะตุมคิดว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือการพัฒนาด้านอารมณ์ แต่เดิมเธอเคยเป็นเด็กอารมณ์ร้อน จนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าและรู้จักความรักของพระองค์ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนอีกแล้วในโลกใบนี้ ทำให้เธออยากส่งต่อความรักที่ได้รับจากพระเจ้าให้กับคนอื่น ๆ เธอกลายเป็นคนที่ใจเย็นขึ้น ใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้น และชอบช่วยเหลือผู้อื่น กระทั่งกลายมาเป็นภาระใจในการรับใช้

เมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มะตุมตัดสินใจรับเชื่อ เพราะเธอเชื่อในพระเจ้าและอยากใช้ชีวิตในทางของพระองค์ แต่ถึงอย่างนั้น เธอก็ไม่สามารถรับบัพติศมาได้เนื่องจากเธอเติบโตในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน พวกเขาจึงไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ แต่พี่เลี้ยงในโครงการก็หนุนใจให้มะตุมเขียนคำอธิษฐานนี้ลงบนกระดาษแล้วรอคอยคำตอบของพระเจ้า สุดท้ายแล้ว พระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานนี้ภายในเวลา 5 ปี ครอบครัวของเธอกลับใจมาเห็นด้วยกับการที่เธอจะรับบัพติศมา

มะตุมก็ยังใช้ชีวิตในทางของพระเจ้ามาโดยตลอด เธอมีพี่เลี้ยงในโครงการเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพื่อรับใช้ เป็นสาเหตุให้เธอมีความมุ่งมั่นอยากกลับมาทำงานในโครงการ เพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลมอบโอกาส และมอบความรักให้กับรุ่นน้องอย่างที่คุณแม่เคยได้รับมาก่อน โดยมีภาระใจอยากเห็นน้อง ๆ เติบโตขึ้นอย่างดี เธออธิษฐานกับพระเจ้าถึงการกลับมาทำงานในโครงการและพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานนั้น พระพรในการรับใช้ของเธอคือทักษะที่เคยได้รับการฝึกฝนมาจากประสบการณ์ตอนเป็นสมาชิกในโครงการ มะตุมมีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออกซึ่งทำให้เธอสามารถแสดงออกถึงความรักที่มีให้กับน้อง ๆ ออกมาได้เต็มที่



นอกจากนี้ยังรับใช้เพิ่มเติมด้วยการช่วยเหลือพี่น้องเวลาต้องเดินทางออกไปประกาศข่าวประเสริฐ เธอมีความใฝ่ฝันอยากเดินทางออกไปประกาศข่าวประเสริฐในต่างประเทศและร่วมนมัสการในพื้นที่ต่าง ๆ

สิ่งที่มะตุมประทับใจที่สุดในชีวิตคือการที่เธอได้รู้จักพระเจ้า หากไม่รู้จักพระเจ้าเธอคงไม่ใช่ตัวเองอย่างทุกวันนี้ เธอรู้สึกขอบคุณพระเจ้าเสมอที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการคอมแพสชั่น และในทางกลับกัน เธอรู้สึกขอบคุณโครงการคอมแพสชั่นที่ทำให้เธอได้รู้จักพระเจ้า รวมถึงผู้อุปการะที่คอยสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การเรียนและคอยหนุนใจในวันที่เธอรู้สึกท้อแท้กับชีวิต

● ศิษย์เก่าโครงการคริสตจักรแม่ออกอุ

จิตสุภา พรสุขประมุข (เมย่า)

“หนูคิดไม่ออกเลยว่าตัวเองจะเป็นยังไงถ้าไม่มีโครงการ หนูอาจเป็นเด็กหญิงช้อายคนนั้นที่ไม่ได้มีความเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณแบบนี้ และอาจไม่รู้เลยว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไร เพราะไม่มีใครมาสนับสนุนโครงการเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้หนูเป็นตัวของตัวเองอย่างทุกวันนี้จริง ๆ ค่ะ”

จิตสุภา พรสุขประมุข หรือ เมย่า กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม และเล่าย้อนถึงที่มาที่ไปในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการไว้ว่า เธอเติบโตในครอบครัวคริสเตียนที่มีคุณแม่เป็นศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรแม่ออกอุ และคุณพ่อทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการ จึงรู้จักโครงการจากการที่คุณพ่อพาเข้ามาเขียนใบสมัครตอนอายุราว ๆ 6 ขวบ และได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจจากโครงการแห่งนี้ เธอได้รับการสนับสนุนของใช้จำเป็นทั้งผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน และอาหารการกิน อีกทั้งยังได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญคือการได้ฝึกฝนความเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณ จนได้รับการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เมย่าเล่าคือ การปรับเปลี่ยนบุคลิกจากค่าย YPL ที่ทำให้เด็กช้อายและไม่มั่นใจในตัวเองอย่างเธอได้เรียนรู้ความเป็นผู้นำโดยมีพื้นที่ให้แสดงออก จึงทำให้เธอก้าวข้ามความกลัวและค้นพบพระพรด้านภาษาที่ตัวเองมีอยู่ กลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าคิด กล้าทำมากขึ้น จนค้นพบความใฝ่ฝันในชีวิตของตัวเองว่า อยากเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหรือเป็นแอร์โฮสเตส

เมย่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยพายัพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ปัจจุบันทำงานที่โรงเรียนนานาชาติเปรมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานค่าย โดยวางแผนไว้ว่าจะทำงานเก็บเงินประมาณ 2 ปี แล้วจะเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศอีกสักปี ก่อนจะสมัครงานแอร์โฮสเตสตามความฝัน หากได้ทำงานนี้จริงก็มองว่าหลังเกษียณจะกลับมาทำงานรับใช้เต็มเวลา

ในส่วนงานรับใช้ ปัจจุบันเมย่ารับใช้ด้วยการเป็นล่ามแปลภาษาไทย - ปากาเออะญอในช่วงเทศนา นอกจากนี้ยังใช้พระพรด้านภาษาในการแปลเรื่องราวของข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยชาวต่างชาติ เธอรู้สึกถึงสันติสุขเมื่อการแปลของเธอช่วยให้เห็นถึงการทำงานของพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการรับใช้หรือการรักษาที่มีพระวิญญาณนำ ซึ่งสิ่งนี้กลายมาเป็นภาระใจของเธอ ไม่ว่าจะต้องขึ้นเขาลงคอย หรือเดินทางไกลแค่ไหน เธอก็มีใจยินดีรับใช้ด้วยทักษะการแปลภาษาที่เชื่อว่าพระเจ้าเรียกใช้ในแผนการของพระองค์



เมย่ารู้สึกขอบคุณอยู่เสมอเมื่อนึกย้อนไปถึงวัยเด็กว่า เมื่อก่อนเธอไม่ชอบการไปโบสถ์เพื่อทำกิจกรรมในวันเสาร์เพราะอยากดูการ์ตูนทางโทรทัศน์ แต่พอโตขึ้นกลับรู้สึกขอบคุณทุกคนที่คอยร่ำบอกให้เธอไปทำกิจกรรมกับโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เธอไม่เคยออกนอกกลุ่มนอกทางและเติบโตขึ้นอย่างดี ตัวแปรสำคัญอีกอย่างที่ทำให้เธอเป็นอย่างทุกวันนี้คือการที่เมย่ามีคุณแม่และคุณป้าเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต ทั้งการถ่อมใจรับใช้โดยไม่เกี่ยงงานของคุณแม่ ที่แม้จะเป็นศิษยาภิบาล แต่ก็ดูแลครอบครัวอย่างดีและไม่บกพร่องในความเป็นแม่เลย ส่วนอีกคนหนึ่งคือคุณป้าที่ใช้ชีวิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณป้าจะอธิษฐานก่อนเสมอด้วยความใจเย็น เป็นแบบอย่างที่ดีในความเชื่อเสมอมา

แน่นอนว่าส่วนสำคัญที่ทำให้เมย่ากลายเป็นตัวเองอย่างทุกวันนี้คือโครงการคอมแพสชั่นที่คอยสร้างเธอมาตั้งแต่เด็ก อาจกล่าวได้ว่าโครงการเปลี่ยนชีวิตของเธอทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้ เมย่ากล่าวด้วยความรู้สึกขอบคุณว่า เธออยากขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้พันธกิจนี้ให้รู้ว่า สิ่งที่คุณทำทุกคนร่วมสนับสนุนมาตลอดได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบมากในชีวิตของเด็กแต่ละคน มันคือการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตเลยจริง ๆ ซึ่งในส่วนนี้เธอสามารถเป็นพยานถึงการรับพระพรได้ และทั้งทำการให้คำสัมภาษณ์ไว้ว่า “ขอบคุณพระเจ้าที่สร้างพวกคุณขึ้นมาและส่งต่อความรักมากมายให้กับชีวิตของพวกหนูขอบคุณมากๆ ค่ะ”

● จากใจศิษยาภิบาลคริสตจักรแม่ออกุ

อาจารย์ซีเบล กะป๋อ ศิษยาภิบาล คริสตจักรแม่ออกุ

อาจารย์ซีเบล กะป๋อ ผู้ดำรงตำแหน่งศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรแม่ออกุ คนปัจจุบัน เล่าถึงชีวิตส่วนตัวของตัวของเธอ เธอเป็นชาวพม่าที่เติบโตในครอบครัวคริสเตียน ผู้คนในหมู่บ้านที่อาจารย์เติบโตมาตั้งแต่เด็กก็ล้วนแต่เป็นผู้เชื่อ เรียกได้ว่าเธอใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางกลุ่มคริสเตียน ทำให้ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้ามาตลอด กระทั่งเชื่อว่าพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดและให้ชีวิตนิรันดร์ จึงตัดสินใจรับเชื่อด้วยตัวเองและติดตามพระเจ้ามานับแต่นั้น

อาจารย์ซีเบลจบการศึกษาจากโรงเรียนก้อจะเอตอนอายุ 18 ปี และทำงานรับใช้ที่คริสตจักรต่ออีก 1 ปี แล้วจึงย้ายถิ่นฐานมาอยู่บริเวณชายแดนไทย-พม่า ในหมู่บ้านแม่ออกุ ซึ่งในเวลานั้นยังไม่มีทั้งคริสตจักรและศิษยาภิบาล แต่เป็นการนมัสการร่วมกันในบ้านหลังหนึ่ง โดยอาจารย์ซีเบลได้รับใช้ด้วยการสอนพระคัมภีร์และรับหน้าที่แบ่งปันร่วมกับอาจารย์โทนี่ จนได้ก่อตั้งคริสตจักรแม่ออกุร่วมกัน ก่อนที่อาจารย์โทนี่จะฝากฝังหน้าที่ศิษยาภิบาลให้อาจารย์ซีเบลแล้วย้ายไปอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา

ภาระใจของอาจารย์ซีเบลคือการช่วยรับใช้เท่าที่ตนเองจะทำได้ เธอสอนเด็กและอนุชนมาบ้าง แต่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตนเองจะกลายมาเป็นศิษยาภิบาล จนถึงปัจจุบัน เธอประจำตำแหน่งศิษยาภิบาลมากกว่า 6 ปี ด้วยความรัก ความหวัง และความตั้งใจในการดูแลให้ผู้เชื่อทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าเพื่อจะรอดพ้นจากการพิพากษา เธออยากให้ผู้เชื่อมีความเชื่อที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ ไม่หวั่นไหวและไม่หลงไปตามความเชื่อผิด ๆ อาจารย์ซีเบลเล่าถึงมุมมองในการรับใช้ของตัวเธอว่า การได้ทำงานของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอ การได้เรียนรู้การทำงานในคริสตจักรผ่านการรู้จักสมาชิกคริสตจักร รับรู้ปัญหาของแต่ละคน และสามารถอยู่เคียงข้างพวกเขาได้ในแต่ละช่วงเวลาเป็นพระพรในการรับใช้ที่พระเจ้ามอบให้ แม้ปัญหาของสมาชิกแต่ละคนจะหลากหลายแตกต่างกันไป แต่พระคำของพระเจ้าคอยนำทางเขาให้ยืนหยัดอยู่เสมอ บางคนติดยาเสพติด บางคนติดเหล้า บางคน



มีชีวิตคริสเตียนที่สั่นคลอนและผิดไปจากทางของพระเจ้า ชีวิตของพวกเขาหลายคนทำให้อาจารย์รู้สึกกังวลและเสียใจ ทว่า อาจารย์ซีเบลยังคงแวะไปเยี่ยมเยียน หนุนใจ อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นเสมอ และอยู่ในชีวิตของพวกเขาจนกระทั่งสามารถผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยความเชื่อที่มั่นคงมากขึ้นจากประสบการณ์ที่มีกับพระเจ้า

การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมเป็นสิ่งที่ทำให้อาจารย์ซีเบลรู้สึกขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอที่มีโอกาสได้รับใช้ร่วมกับคอมแพสชั่นและผู้อุปการะทุกคนในพันธกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ โครงการทำให้การประกาศข่าวประเสริฐเป็นไปได้ง่ายขึ้นผ่านทางการรับใช้และผลสำเร็จที่คนในชุมชนมองเห็น เช่น ด้านมารยาทและการให้เกียรติผู้ใหญ่ หากเป็นสมัยก่อนเด็ก ๆ ในชุมชนจะเดินผ่านไปไม่มีการทักทาย แต่หลังจากโครงการสอนเรื่องมารยาทแล้วพวกเขาจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เด็ก ๆ จะกล่าวทักทายและแสดงออกถึงมารยาทที่มี, ด้านสุขภาพที่โครงการให้การอบรมความรู้เรื่องสุขอนามัย และในด้านจิตวิญญาณที่สอนให้พวกเขารู้จักศีลธรรม รู้ผิดชอบชั่วดีจนสามารถเลือกปฏิบัติตนให้อยู่ในทางที่ดีตามพระคัมภีร์ได้ ตัวอย่างเหล่านี้แสดงผลพยานในพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนของโครงการ ทำให้คนในชุมชนเปิดใจและยอมรับคริสตจักรมากขึ้น เรียกได้ว่าโครงการนี้เป็นแสงสว่างอย่างแท้จริง

อาจารย์ซีเบลเล่าถึงเป้าหมายในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมไว้ว่า เธออยากเห็นเด็กทุกคนมีความเชื่อฟัง ถ่อมใจ และพยายามหาความรู้ เธออยากให้เด็กในชุมชนมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อจะสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างดีในอนาคต และที่สำคัญคือผลทางจิตวิญญาณ เธออยากเห็นเด็กและเยาวชนในโครงการรับเชื่อพระเยซูด้วยใจจริงและใช้ชีวิตในทางของพระเจ้า เป็นแสงสว่างให้กับครอบครัวและสังคมต่อไป นอกจากนี้ อาจารย์ซีเบลยังกล่าวถึงความตั้งใจของตนว่า หากสถานการณ์ทางฝั่งประเทศพม่าดีขึ้น ตนจะเดินทางเข้าไปเยี่ยมเยียนเด็ก ๆ ใน 6 สาขาทางฝั่งนั้น เพื่อพบปะหนุนใจพ่อแม่ของพวกเขาและแบ่งปันข่าวประเสริฐ

ปัจจุบันอาจารย์ซีเบลใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน ได้แก่ คุณแม่, สามี, ลูกชาย และลูกสาว ซึ่งทั้งคู่ก็เป็นหนึ่งในศิษย์เก่าโครงการ ตัวอาจารย์ซีเบลเองยังคงเดินทางรับใช้ในตำแหน่งศิษยาภิบาลรักษาการของคริสตจักรแม่ออกฮูเป็นปีที่ 6 ด้วยการใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างในด้านความถ่อมใจ ช่วยดูแลอาคารคริสตจักรด้วยการทำความสะอาด ถู ล้างห้องน้ำ อยู่เป็นประจำ และช่วยดูแลหนุนใจจิตวิญญาณของสมาชิกคริสตจักรจำนวนกว่า 200 คน จาก 40 ครอบครัว เธอตั้งใจจะรับใช้ต่อไปเพื่อประกาศข่าวประเสริฐและเสริมสร้างพันธกิจเด็กด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มี



อาจารย์ซีเบลและสามี



คอลัมน์เสริมสร้างศักยภาพ

THE HIGHLIGHTS รวบรวมภาพกิจกรรมจากคริสตจักรคู่มิตรต่าง ๆ ให้เห็นถึงความร่วมมือในการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ และ ศักยภาพ ในเด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวม



คริสตจักรแม่หอ

ผู้นำคริสตจักรแม่หอและผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและสื่อ โดยเชิญวิทยากรจากสภอ.แม่แจ่มมาให้ความรู้ ทำให้เด็กเยาวชน มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งมีทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ



คริสตจักรทีเกะคี

ทุกวันเสาร์ คริสตจักรทีเกะคี จะจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ ให้กับเยาวชนเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้ด้วยตนเอง ในภาพเป็นชมรมช่างเชื่อม โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้พื้นฐาน งานเชื่อมเบื้องต้น, การใช้เครื่องมือ, ความปลอดภัยในการทำงาน และทักษะการเชื่อมเบื้องต้น



คริสตจักรสัมพันธ์บ้านทุ่งจำเริง

คริสตจักรสัมพันธ์บ้านทุ่งจำเริง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกป้องเด็ก ระบบแจ้งเหตุ และมีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดรอบ ๆ คริสตจักรและโครงการ รวมทั้งเก็บขยะในหมู่บ้าน



คริสตจักรหนองม่วง

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2023 คริสตจักรหนองม่วง ร่วมกับหน่วยงานบริการสังคม สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำคริสตจักร และชุมชนและร่วมกันสร้างเตาเผาชีวมวลในคริสตจักรเพื่อกำจัดขยะแบบลดมลภาวะ



คริสตจักรบ้านแม่ญู

วันที่ 20 สิงหาคม 2023 คริสตจักรบ้านแม่ญูจัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การส่งเสริมสิทธิเด็กและการปกป้องเด็ก การส่งเสริมให้เด็กมีจิตอาสา เก็บขยะรอบชุมชน โดยมีเด็กเยาวชนและผู้นำชุมชนเข้าร่วม



คลัสเตอร์แม่ระมาด

โครงการในคลัสเตอร์แม่ระมาดประกอบไปด้วย คริสตจักรสมานสามัคคีบ้านห้วยกระทิง, คริสตจักรเดจิคอ คริสตจักรบ้านคำหวัน, คริสตจักรกิโก่เต้าคี, คริสตจักรเทหว์ตูลู, และคริสตจักรตระหละออกลา ร่วมมือกับหน่วยงานประเทิปของไทย ได้จัดการอบรมหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณแก่บุคลากร คริสตจักรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อน ในการทำงานกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด ทั้งนี้จะมีการติดตามและพบปะกลุ่ม พี่เลี้ยงพร้อมกับจัดหลักสูตรให้กับพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง



ค่าย “ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม”



ค่าย “ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม” มูลนิธิทรูมาทรา (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) องค์กรไม่แสวงผลกำไร ให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม ส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในแคมเปญ Youth and Creation Care จัดค่ายเสวนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม 2566 ณ ECHO ASIA FARM & SEED BANK อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีเยาวชนเข้าร่วม 85 คน จากเชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน และบุรีรัมย์ ครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่ได้สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกรักผืนป่าดินน้ำแก่เยาวชนจากค่าย “วันเดียวเที่ยวป่า” และค่าย “เยาวชนทรูมาทรานักสื่อความหมายธรรมชาติ”

ค่าย “ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม” ในปีนี้ เยาวชนได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกและเอลนีโญ ลานีญา ได้เรียนรู้ความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และการจัดการขยะอย่างยั่งยืนผ่านการเสวนาพูดคุย

และกระบวนการกลุ่ม โดยวิทยากร ดร.ตฤณธวัช ชูระวร ประธานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงเจ็ดกระบุงโมเดล และนักวิชาการอิสระ (วิจัยและพัฒนา) และอ.บุญศักดิ์ ทองดี นักพัฒนาสิทธิมนุษยชนชาติและผู้ร่วมก่อตั้งบ้านในสวน ร่วมด้วยการบรรยายจากกลุ่มเยาวชน (จอย, นิด, อาย, ลัก) จากคริสตจักรแบปติสตาหมู่บ้านปางมะหัน จ.เชียงราย และครูพิชัย พันธุ์ปัญญากรกุล จากคริสตจักรบ้านห้วยกระทิง จ.ตาก ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงการเสวนาโดยน้อง ๆ เยาวชนได้นำเสนอสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง ในประเด็น ดิน น้ำ ป่า อากาศ สัตว์ พืช อาหารและน้ำเสนอแนวทางแก้ไข จากนั้นได้เดินศึกษาตามจุดสาธิตต่าง ๆ ในฟาร์มเอคโค ซึ่งแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 8 ฐานสาธิต ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 4 ประเด็นได้แก่ การจัดการขยะ, การอนุรักษ์บำรุงดิน, การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และความมั่นคงทางอาหาร โดยในช่วงการเดินศึกษานี้ ได้แบ่งน้องเยาวชนเป็น 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับแผนที่ฟาร์ม และได้รับการฝึกให้ปฏิบัติตามกิจกรรมแต่ละฐาน



ดร.บุญส่ง ธารศรีทอง
ประธานคณะผู้บริหารมูลนิธิเอคโค เอเชีย
ประเทศไทย กล่าวให้โอวาท



นายเทมส์ ภูไพศาล
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนสายงานบริการธุรกิจ
มูลนิธิทรูมาทรา นำกล่าวถวายพระพร



นางอัมพิกา เยาวธานี
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนโครงการ
มูลนิธิทรูมาทรา กล่าวเปิดค่าย

เนื้อหาใน 8 ฐานสาธิต ได้แก่เรื่องการจัดการขยะ เน้นขยะเปียกและวัสดุเหลือใช้ในฟาร์ม ประกอบด้วย การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย และการผลิตถ่านไบโอชาร์, เรื่องการอนุรักษ์บำรุงดิน ได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและการปลูกพืชคลุมดิน, เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้เรียนรู้ระบบกรองน้ำชีวภาพและการปลูกหญ้าแฝก, เรื่องความมั่นคงทางอาหาร ได้เรียนรู้การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และพืชผักพื้นบ้าน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้ง 8 ฐานแล้ว น้อง ๆ กลับมารวมกลุ่มใหญ่เพื่อทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมที่ต่างนำมาจากชุมชนของตนเอง และอีกส่วนหนึ่งได้รับสมทบจากธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโคฟาร์ม เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและทุกคนได้รับเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกที่บ้านของตนเอง

นอกจากนี้ น้อง ๆ เยาวชนยังได้รับข้อมูลแนะแนวการศึกษาและงานอาชีพในด้านที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 คณะได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันทศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาธิการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์, คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ไพโรจน์ ศิลมัน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ ผศ.ดร.จุฬาร ปานะถิก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ โดย ผศ.ดร.จอมสุดา ดวงวงษา รองคณบดีฝ่ายนักศึกษาและกิจการพิเศษ

วันสุดท้ายของค่าย เยาวชนแต่ละพื้นที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเลือกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการลงมือทำ โดยกำหนดเป้าหมายและระบุสิ่งที่จะทำเริ่มจาก “ตัวเอง” ไปสู่ “คริสตจักร” ไปสู่ “ชุมชน/หมู่บ้าน”



คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้



ดร.ตฤณวิรัช รุระวร วิทยากร



อ.บุญศักดิ์ ทองดี วิทยากร



ที่ผ่านมา เยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนของมูลนิธิธรรมาทรซึ่งอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่ เป็นจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้นำคริสตจักรและผู้นำชุมชนเพื่อตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตน ได้แก่ การสร้างแนวกันไฟป่า การปลูกต้นไม้ทดแทน สร้างฝายชะลอน้ำ การอนุรักษ์ต้นน้ำ การอนุรักษ์สัตว์น้ำ การเก็บและคัดแยกขยะ ดังนั้นแคมเปญ Youth and Creation Care

ในปีนี้จะเพิ่มเติมประเด็นความมั่นคงทางอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก โดยสามารถสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนไปพร้อมกับ การดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและยั่งยืนต่อไป

